



Tuần Báo Vô Vi

1 tháng 12 năm 2024

Số 736

Email: tuanbaovovi@gmail.com

Website: www.voviphatphap.org

Tuần này :

- Mục Bé Tám
- Lời Vàng Tiếng Ngọc
- Thi Ca của Đức Thầy
- Bên Đèn Đọc Sách

Tờ báo hàng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới

Mục Bé Tám

Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám



Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:

- 1) Dầu người tròn diện có tròn không ?
- 2) Tại sao trên mặt đất có rất nhiều người khùng ?
- 3) Tại sao óc người có thể phát minh được nhiều điều mới lạ ?
- 4) Tại sao mọi người đều hướng tâm về sự tu học giải thoát ?
- 5) Huyền vi là gì ?
- 6) Sự thanh tịnh do đâu mà có ?
- 7) Tại sao làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình ?

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI. All rights reserved.

1) Atlantic City 06/07/97 4:15 AM

Hỏi: *Đầu người tròn điên có tròn không ?*

Đáp: Thừa sự tròn trịa là căn bản không dư không thiếu. 36 ngôi sao Thiên Cương lúc nào cũng quang chiếu, liên hệ với tâm thân của người thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Càng thực hành óc càng sáng trong thanh tịnh, tự cảm thức bộ đầu lúc nào cũng tròn và thanh tịnh, không biết đến sự lo âu là gì, sống trong tự nhiên và hồn nhiên.

Kệ :

Tâm lành dứt khoát sống an yên
Chẳng có lỗi thôi chẳng có phiền
Duyên đạo tình đời trong dứt khoát
Bình tâm tu luyện chẳng lo phiền.

2) Atlantic City, 07/07/97 4:15 AM

Hỏi: *Tại sao trên mặt đất có rất nhiều người khùng ?*

Đáp: Thừa khi giáng lâm xuống thể xác trần trược trên mặt đất phải sống theo chiều hướng loạn động của thể xác, từ tâm lẫn thân đều phải chịu luật nhân quả từ nhiều kiếp tùy theo duyên nghiệp mà tiến hóa. Phần hồn phải chịu mọi sự kích động và phản động ở xung quanh, không bằng lòng cũng phải bằng lòng, học nhịn nhục để tiến hóa, trong kỳ cuối này của cuộc đời còn lại. Không chịu tu lại còn tạo thêm nghiệp lực, phần hồn không tỉnh táo và sẽ tiếp tục trên đường sân si và mê loạn, không có lối thoát cho tâm lẫn thân.

Kệ :

Không tu tăng trưởng cù lần
Tạo khổ tạo mê khó xét phân
Trí tuệ không minh đường đạo pháp
Tự giam tự hại tự phân lần.

3) Atlantic City 08/07/97 3:40 AM

Hỏi: *Tại sao óc người có thể phát minh được nhiều điều mới lạ ?*

Đáp: Thừa khối óc của loài người đặc biệt, bao gồm điển quang liên hệ với Trời Đất, chuyển từ cực động cho tới cực tịnh. Do đó mà cảm thức được nhiều điều mới lạ, chính mình không biết trước được. Cho nên người tu thiền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự thực hành tới thanh tịnh, sẽ được khai sáng lấy chính mình, từ lời nói cho đến hành động, lúc nào cũng ngắn gọn và rõ rệt, nhờ sự thực hành ổn định và sáng suốt.

Kệ :

Quang minh tự hiểu tự phân minh
Nguyên lý óc người nay rõ mình
Liên hệ không ngừng trong thức giác
Có không không có rõ hành trình.

4) Atlantic City, 09/07/97 4:20 AM

Hỏi: *Tại sao mọi người đều hướng tâm về sự tu học giải thoát ?*

Đáp: Thừa phần hồn giáng lâm vào cơ thể động loạn khó xét hành trình của chính mình. Cho nên muốn tiến tới để tự hiểu nguyên lý của Trời Đất đã hình thành tại mặt đất để làm gì ? Và sẽ đi đâu ? Ăn năn sám hối, tự tìm lối thoát cho chính mình. Nhân thân nan đặc pháp nan ngộ, khó hiểu nguyên lý của Trời Đất, đâm ra hoang mang và không lối thoát. Kỳ thật là chỉ có thanh tịnh thì sẽ giải quyết tất cả trận đồ loạn động tạm bợ ở cõi phù sanh, tham dâm không tiến, âm dương hợp nhứt trắng rằm sáng soi thì mọi việc sẽ được bình an. Chỉ có thương yêu và tha thứ là mối đạo chánh của cả càn khôn vũ trụ, từ bi là phương châm tiến hóa tới vô cùng tận.

Kệ :

Sửa mình tiến hóa tự chuyên cần
Khai triển tâm linh tự xét phân
Đường đạo đường đời không luyến tiếc
Quân bình thanh tịnh tiến cao tăng.

<p>5) Atlantic City, 10/07/97 3:25 AM Hỏi: <i>Huyền vi là gì ?</i> Đáp: Huyền vi là nhỏ nhút và nhẹ nhút cầu thành ánh sáng tốt tươi ở trong nội tâm. Người tu Vô Vi thiền tốt thanh tịnh, khai triển trực giác, phát triển huyền bí trong nội tâm, nhóe sáng thì mới thấy rõ cảnh huyền vi của Trời Đất, cầu thành duyên lành trợ duyên. Kệ : Cảm thông nguyên lý tự giao duyên Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên Duyên đạo tinh đời tâm dứt khoát Bền lâu tu học tự mình yên.</p>	<p>6) Atlantic city, 10/07/97 (bis) 2:40 AM Hỏi: <i>Sự thanh tịnh do đâu mà có ?</i> Đáp: Thừa sự thanh tịnh do sự trật tự nội tâm nội tạng mà hình thành, từ hoàn cảnh thiếu thốn tham lam đày đọa lấy tâm thân mới chịu dứt khoát tu tiến đạt tới sự quân bình, khai triển trực giác của chính mình mới yên. Kệ : Thức tâm buông bỏ sống bình yên Chẳng có lâm ly chẳng lụy phiền Đời đạo không ngừng trong dứt khoát Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên.</p>
<p>7) Atlantic city, 11/07/97 4:45 AM Hỏi: <i>Tại sao làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình ?</i> Đáp: Làm người không chịu trách nhiệm lấy chính mình, tại vì lúc chào đời được sự quý yêu của cha mẹ, nhờ cậy sự diu tiến ở bên ngoài, sanh ra một tập quán ỷ lại, ham vui, ca tụng chuyện đời, quên nguyên lý sanh tồn của chính mình, lúc nào cũng lo nhưng không biết tại sao phải lo. Kệ : Khổ hành không biết tiến quanh co Ôm chấp tạo mê khó dạn dò Trí đạo không thành tâm loạn động Làm người ôm xác vẫn mê mò.</p>	

53 CHƠN KINH

Chơn Kinh 16 (tiếp theo)

...

Tu cho chính mình, sửa để tiến chớ không phải tu cho ai. Nhưng mà việc làm của chúng ta, hạnh đức đầy đủ là việc lớn. Khi mà chúng ta sửa được thì từ trường tốt có thể ảnh hưởng người khác cùng sửa như chúng ta và cùng hiểu như chúng ta, cùng hưởng như chúng ta, rất rõ rệt. Trong thực hành, không phải dùng lý luận sách vở mà chen đua phá hoại tâm thức của chính mình, không gỡ rối được. Chúng ta thấy rất nhiều sanh linh tại thế sống trong ý lại rồi ôm khổ ra đi, chỉ có khóc thương mà thôi.

Người tu hướng về Phật. Phật là một vị, một con người khổ tâm, khổ trí, cực đủ chuyện, xã hội cũng chề nữa, mới tìm chỗ thanh tịnh để tu mà thoát. Thậm chí, người đi xin ở ngoài đường thức giác rồi cũng thành Phật, cũng trở về xứ Phật mà tiến hóa, chớ ở thế gian không tiến hóa nổi. Thế gian là tạm cảnh mà, có tối có sáng, trong cái có có, không không để học hỏi và tiến hóa, xây dựng tình người sẵn có trong nội tâm. Biết được tình người, biết được Trời Phật, biết được nguyên lý của sự sống còn của phần hồn mà tiến hóa. Con người liên hệ với Trời Đất mà không có tình, phần hồn không có liên hệ với Trời Đất là phần hồn ngu, không biết đường về, dồn dập nhiều chuyện, bao vây bởi

tình đời khổ cực, không giải thoát được. Những người buôn bán, nay một tiệm, mai một tiệm, bữa kia một tiệm, năm sáu tiệm làm sao ăn ngủ được? Nhiều chuyện quá không phải dễ ôm mà ôm chuyện tạm không hà, rốt cuộc về không! Nhiều người có một tiệm làm ăn cũng đủ rồi, sanh ra năm bảy tiệm lo không xuể, đâm ra khùng quẩn¹, ăn không ngon ngủ không yên rồi xác thác ra ma chớ có ích lợi gì đâu! Hiểu được nguyên lý đó, cái tiệm chánh là cái Tiểu Thiên Địa này, phần hồn là ông chủ mà chủ nhân ông mà không có biết sửa tiến và dẫn tiến vạn linh trong cơ tạng là thể xác càng ngày càng già nua, khổ cực và không có tiến hóa nổi. Bệnh lúc nào không hay.

Mà có bằng chứng rõ ràng, chính mình hại mình. Có bộ răng không chịu phục vụ tận tâm, ăn cơm cũng không nhai kỹ, nuốt trọn, nhiều thứ nó tạo ra a-xít², độc tố hại thể xác không yên ổn, nay nhức chỗ này, mai nhức chỗ nọ là vì tâm không sáng suốt, đem sự ô trược vào thân quá nhiều, biến thành độc tố giầy xéo³ tâm thân, chậm tiến ở chỗ đó. Người thức giác tu học thanh nhẹ, sống với rau cỏ ngũ cốc là đầy đủ rồi, người nó khoẻ mạnh không có bị bệnh hoạn

¹ Quẩn: Rối bời, lẩn thẩn, không có sáng suốt.

² A-xít: Acide.

³ Giầy xéo: Giẫm đạp lên một cách tàn bạo.

bất thường và sống trong nhẹ nhàng, tu
trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, tự
đẹp bỏ mê chấp dị đoan, khai triển trực
giác của chính mình tiến tới tốt đẹp và

hòa bình, ảnh hưởng các giới ở tương lai.
Đó mới thật sự người tu.

(còn tiếp)

Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên



Thi Ca của Đức Thầy

Sàigòn, ngày 6 tháng 6 năm 1971

Minh sư xuất hiện nơi tâm đạo
Giáo hóa mỗi ngày chuyện thấp cao
Gắng luyện tự mình xuyên lĩnh hội
Không không mà có vẫn ra vào.

Tiến lên mới thấy thấp cao
Nếu xin phù hộ khó vào tiến tu
Tự mình tiến tới phân trừ
Giải vây mờ ám đắp bù mở mang
Thiện tâm mở lối mở đường
Không nên nghi họ rồi ban cho mình
Thế gian là cõi tạm tình
Sử kinh để lại cho mình xét mình
Chớ không bảo phát âm thính
Đọc đi đọc lại gây tình dở dang
Thiên đàng chẳng thấy chẳng an
Trái tim nhờn tạo nhập trần khí âm
Nặng nề như đá đè tâm
Công phu chẳng tiến tự tâm khổ đau
Điển không thông cảm đít đầu
Công phu dang dở vậy cầu xin ai ?
Chính mình đã tự làm sai
Phải lo tự sửa lập đài cảm thông
Chớ nên niệm chú đọc vòng
Tự giam chơn điển khó phòng ngoại xâm
Ngũ hành điển vẫn truy tâm
Nhập vào lỗ hở điển âm phụ hòa
Chơn tu khai điển phóng ra
Tự lo chống trả dẹp đà ngoại xâm.

Luong Sĩ Hằng - Vi Kiên

NHÂN GIAN DU KÍ
THÁNH HIỀN ĐƯỜNG

Dịch Giả: *Đào Mộng Nam*

Nhân Gian Du Kí nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác đăng tải trên bán nguyệt san Thánh Hiền và ấn tống lần thứ nhất năm 1982. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1982 và phổ biến năm 1984.



HỒI SÁU (tiếp theo)

CÁC CĂN ÁC TÀ NIỆM DÂM DỤC,

TỰ MÊ TRẦM TỘI NGHIỆP SÂU

CÁC GÓC THIỆN CHÍNH TÂM TU THÂN,

LO GIỮ MÌNH CÔNG ĐỨC CÒN

...

Tế Phậ: Tuổi trẻ khí huyết cương cường, nếu như mắc phải tội tà dâm, thì chẳng khác nào ruồi muỗi có đôi cánh để bay lại bị mắc vào bẫy dính, khó mà vượt thoát nổi.

Thái Sinh: Thừa đúng vậy, bẫy dính ruồi muỗi phía trên có bôi một lớp mật ngọt ngào, giống như sự dâm dục bên ngoài phủ lớp hương sắc đắm say dễ khiến lòng người mê mẩn song bên trong lại ẩn dấu dao nhọn để cướp bóc của quý báu. Nếu như hưởng được chút khoái lạc nhất thời thì lại phải đánh đổi cái họa lớn sau này. Kẻ đam mê vật dục, tâm linh vô phương thanh tĩnh nổi, hành động đó sẽ nuôi dưỡng sự tồi tệ cùng tai họa, tự tìm hoạn nạn, hành động quả là

mê muội, làm cách nào để chữa trị được căn bệnh như bản này?

Tế Phậ: Có thể sám hối trước thần linh, in tặng kinh sách, dùng sự bận rộn công phu, công quả để trấn áp sự tán loạn của tâm linh. Nếu như lửa dục bốc lên mà lại giải tỏa bằng cách xem sách báo khiêu dâm mong thỏa mãn nó thì phương cách đó chỉ là phương cách nhất thời, không phải là phương cách giải quyết trọn vẹn. Phải tu đạo, giữ gìn cái gốc, cái nguồn, minh tâm kiến tính đó mới là phương cách đạt được cứu cánh mà thôi.

Thái Sinh: Hi vọng chúng sinh dưới gầm trời đều có thể đem cái nhìn mở huệ này cắt đứt tà ý mê muội ngu si.

Tế Phậ: Đúng vậy. Thầy thấy một vị trung niên ở trong quán mì vịt, giống hệt như

những gì thần Tam Thi đã ghi chép, kẻ đó đã có gia đình lại còn lén lập riêng một tổ uyên ương chung sống với một người con gái.

Thái Sinh: Thưa, con đã nhìn thấy vị trung niên đó, đang nhậu nhẹt với bạn bè.

Tế Phật: Nếu vị trung niên này không mau mau sám hối, sửa đổi thói hư tật xấu, sự nghiệp sẽ sụp đổ tan tành.

Thái Sinh: Hiện nay trong nước có phong trào vận động "*Cha ơi! Về nhà dùng bữa cơm chiều*" ý nghĩa thật quả là sâu xa cụ thể, nhằm

mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình êm ấm, mong những kẻ làm cha hiểu rõ trách nhiệm gia đình mà chăm lo gánh vác.

Tế Phật: Ha ha, kẻ tham sắc cũng giống như kẻ mê đánh bạc, đầu năm không đánh không yên.

Thái Sinh: Thưa, câu ân sư vừa dạy: "Đánh bạc đầu năm" ý nghĩa ra sao?

(còn tiếp)

